

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓

วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมมอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ และเชียงราย ที่ได้กำกับดูแลการจัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และสุดท้ายเป็นการส่งท้ายกิจกรรมในปี นี้ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการไว้ให้พร้อม</p> <p>ตามที่ได้สั่งการไว้ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ผ่านมารี่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในปี ๒๕๕๓ ว่าขอให้ทุกจังหวัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ ให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วขอให้เสนอกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม สำหรับในส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมเตรียมการจัดงาน หากได้ข้อสรุปจะแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ</p>	<p>- จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ และเชียงราย</p> <p>- จังหวัดศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และประจวบคีรีขันธ์</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	<p>- จากรายงานผลการดำเนินการตามปฏิบัติการ CLEAN & SEAL ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ปรากฏว่ามี ๑๔ จังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานประกาศหมู่บ้านสีขาว ยังไม่ครบ ๑๐๐ % จึงขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติการ CLEAN & SEAL อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดที่ประกาศชุมชนสีขาวครบ ๑๐๐ % แล้ว อย่าให้เกิดขบวนการยาเสพติดขึ้นในพื้นที่อีก การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นงานที่ต้องทำอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพราะผู้ค้ายาจะหาโอกาสเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ที่เปราะบาง ดังนั้นทุกจังหวัดจะต้องจัดระบบในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามให้เข้มแข็งอยู่เสมอ</p> <p>นอกจากนี้ขอเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการเรื่อง “สถานบริการสีขาว” อย่างเข้มข้น โดยการเข้าตรวจค้นจับกุมสถานบริการและร้านค้าที่ละเมิดกฎหมายเนื่องจากปรากฏข่าวสารจากสื่อมวลชนว่ายังพบผู้ละเมิดกฎหมายและพบยาเสพติดในสถานบริการและสถานบันเทิงอยู่เสมอ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
๓. การจัดงาน OTOP City ๒๐๑๐	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะจัดงาน OTOP City ๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน OTOP City ๒๐๑๐ ขอให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดงาน OTOP ในระดับจังหวัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ โดยขอให้ประสานการดำเนินงานกับเครือข่าย OTOP ภายในจังหวัดร่วมกันจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เห็นว่ามีเหมาะสม เพื่อให้กลุ่มผู้ขายได้เตรียมความพร้อมและเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์งาน OTOP City ๒๐๑๐ ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบสำหรับในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยขอให้เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ว่าได้รับความเสียหายต้องการรับการสนับสนุนจากทางราชการอย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบต่อเตรียมสินค้ามาจำหน่ายในงานหรือไม่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p>
๔. การดำเนินการเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)	<p>- ตามที่มีปัญหาการขาดแคลนบัตร Smart Card มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ขณะนี้กรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบบัตรตามท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ทุกประการตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้ และเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้ส่งรูปแบบบัตรดังกล่าว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรส่งมอบให้กรมการปกครองโดยด่วน จึงขอให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และรับทราบการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง ดังกล่าว สำหรับในห้วงเวลาที่ขาดแคลนวัสดุบัตรสำหรับ จัดทำบัตรประชาชนกรมการปกครองได้บรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน โดยจัดทำบัตรเหลืองให้ประชาชน ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จนกว่าจะได้รับวัสดุบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้อง ตามกฎหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาให้บริการประชาชนต่อไป</p>	
<p>๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหายานพาหนะ</p>	<p>- ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฤดูหนาวปีนี้ อุณหภูมิจะต่ำสุดในรอบ ๓๐ ปี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้เสนอขอแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีภัยหนาว ซึ่งเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ สภาพอากาศแล้วได้พยากรณ์อากาศไว้ล่วงหน้าในช่วง ๗ วันว่าจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า ให้เบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้ประชาชนได้ หากเรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้ว จะแจ้งให้จังหวัดทราบในทันที</p> <p>สำหรับเรื่องสถานการณ์ภัยหนาวกระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องกันหนาว ที่กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๒๒๑๓ ในส่วน ภูมิภาคขอให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์รับบริจาคของแต่ละจังหวัด สำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เตรียมความพร้อมและติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศ เพื่อพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ให้ระมัดระวังเรื่องหมอกควันหรือควันไฟจากไฟป่า เนื่องจากสภาพอากาศแห้งในช่วงฤดูหนาว โดยการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกัน สอดส่องดูแลอีกทางหนึ่ง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>
<p>๖. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย</p>	<p>- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน และแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี อยุธยา นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้เดินทางไปจังหวัดสิงห์บุรี ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเป็นที่พึงให้กับประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเวลานี้ หากมีพื้นที่ใดมีความจำเป็นและต้องการให้กระทรวงฯ ช่วยสนับสนุนในเรื่องใดขอให้แจ้งกระทรวงฯทราบโดยด่วน</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกจุด โดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากแก่การเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ขอให้สำรองอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไว้ให้เพียงพออย่างน้อย ๗ วัน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบางส่วนที่อาจมีความจำเป็นต้องละทิ้งบ้านเรือนไปพักอยู่ในสถานที่ปลอดภัย และขอให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ของจังหวัดจัดประชุมหารือประสานข้อมูลร่วมกันทุกวัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตื่นตัว และรับรู้ข้อมูลเท่าๆกัน รวมทั้งต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกระจายข้อมูลข่าวสารเน้นการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่าสุดเป็นประจำทุกวัน สำหรับจังหวัดที่ไม่มีสถานการณ์อุทกภัยก็สามารถมีส่วนร่วม โดยการจัดหน่วยรับบริจาคร่วมกับภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการส่งสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย</p> <p>สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภัย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้จังหวัดแต่ละจังหวัดมีเงินอุดหนุนราชการที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท หากไม่เพียงพออธิบดีกรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติวงเงินให้ได้อีก ๒๐๐ ล้านบาท <u>รวมเป็น ๒๕๐ ล้านบาท</u> และปลัดกระทรวงการคลังมีอำนาจอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นถึง ๕๐๐ ล้านบาท หากเกินกว่านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติและการจัดซื้อพัสดุต่าง ๆ โดยใช้เงินอุดหนุนราชการได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดซื้อและตรวจรับไปก่อนแล้วจึงรายงาน</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดภายหลัง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ</p> <p>นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ๒๙ จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ซึ่งต้องสัญจรไปมาด้วยเรือและมีทรัพย์สินที่เสียหาย เนื่องจากไม่สามารถขนย้ายได้ทัน ซึ่งทางการจะจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท จึงขอให้ทางจังหวัดติดตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งสำรวจผู้ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความรวดเร็วและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>ในเรื่องการฟื้นฟูบูรณะขอให้กรมและรัฐวิสาหกิจเร่งตรวจสอบความเสียหายของประชาชนหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว ตามภารกิจของกรมและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การยกเว้นค่าภาษีบำรุงท้องที่สำหรับท้องที่ที่ประสบภัยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารของทางราชการที่สูญหายหรือชำรุดเนื่องจากอุทกภัย อาทิ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน โฉนดที่ดิน เป็นต้น ในส่วนภูมิภาคขอให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและทำการฟื้นฟูบูรณะให้เร็วที่สุด โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส อย่าให้มีผู้ร้องเรียนว่ามีกรทุจริตโดยเด็ดขาดหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกระทรวงทราบโดยด่วน</p> <p>สำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศโดยใกล้ชิด และเตรียมการรับสถานการณ์ไว้ให้พร้อม</p>	
<p>● <u>ข้าราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>รักษาราชการแทน</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</u></p> <p>๑. การเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>- ตามที่มีข้อมูลจากรายงานของคณะรัฐมนตรีว่าจะมีน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำมูลไหลจากจังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>- จังหวัดอุบลราชธานี - กรมป้องกันและบรรเทา</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ส่วนน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำชีไหลเข้าขอนแก่นในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผ่านจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร และถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สรุปว่าน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีจะไหลไปจังหวัดอุบลราชธานีห่างกัน ๒ วัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำที่อำเภวารินชำราบสูงขึ้นจากระดับปกติ ๕๐ เซนติเมตร จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงว่ามีการระบายน้ำจากเขื่อนน้ำจิม ในสาธารณรัฐประชาชนลาวหรือไม่ หากระดับในแม่น้ำโขงมีปริมาณมาก จะไม่สามารถระบายน้ำจากอำเภวารินชำราบลงแม่น้ำโขงได้</p>	<p>สาธารณภัย</p>
<p>๒. เตรียมีการรับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>- จากการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพบว่าปัญหาสำคัญคือเรื่องการเตือนภัยซึ่งประชาชนแจ้งว่าการเตือนภัยไม่ทันต่อเหตุการณ์ การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ดีพอ การข่าวไม่รวดเร็ว การป้องกันไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ไม่แน่ใจว่าจะป้องกันในระดับใด เนื่องจากไม่เคยประสบเหตุมาก่อน เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งเตือนภัย จึงขอให้ทุกจังหวัดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๓. การเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัย</p>	<p>- จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรภาคประชาชนมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเยียวยาในเรื่องสาธารณภัยต่างๆ ไม่ใช่หน้าที่ของทางราชการเพียงอย่างเดียว ต้องยอมรับความจริงว่าโลกเราได้เจริญไปไกลและสื่อสารมวลชนสามารถเข้าถึงสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามขอให้ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเร่งประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๔. การสำรวจความเสียหายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ</p>	<p>- ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เฉพาะราษฎรผู้ประสบอุทกภัยกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ไม่สามารถขนย้าย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทรัพย์สินไปสู่ที่ปลอดภัยได้ หรือผู้ที่มีที่พักอาศัยในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเสนอวิธีการจ่ายเงินให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอำเภอ หรือเครือข่ายชุมชนต่างๆ เช่น อบต. เทศบาล กม. ฯลฯ โดยเฉพาะจังหวัดที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และขอเน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง อย่าให้มีปัญหา ร้องเรียนตามมาภายหลัง นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ กระทรวงมหาดไทยจะเปิดศูนย์ประสานงานแก้ไขภัยหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ</p>	
<p>● <u>ข้าราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</u> <u>(นายแพทย์ไพจิตร วราชิต)</u></p> <p>๑. การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบอุทกภัย</p>	<p>๑) นอกจากการให้บริการประชาชนในโรงพยาบาลตามปกติแล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตามจุดต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยและประชาชนไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้</p> <p>๒) กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการในโรงพยาบาลตามปกติได้ กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๓๖ จังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยนำประวัติผู้ป่วยมาตรวจสอบว่ามีผู้ป่วยรายใดที่เป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถเดินทางมารักษาด้วยตนเองได้ ให้นำยาไปให้ผู้ป่วยถึงที่พักอาศัย จึงขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยสนับสนุนจัดหาเรือให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเดินทางนำยา</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ไปให้กับผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ประสภกภัยต่างๆ	
๒. การป้องกันน้ำท่วม ในโรงพยาบาลและสถานอนามัย	<p>- ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดที่ประสภกภัยดูแลป้องกันอย่าให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในโรงพยาบาลและสถานอนามัย ดังตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์</p> <p>นอกจากนี้ขอความร่วมมือให้จังหวัดที่ประสภกภัยช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล และได้รับเดือดร้อนจากการสูบน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาล โดยขอให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการดังกล่าว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การแจ้งเตือนภัย เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุทกภัย	<p>- จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่างๆ นั้น ในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม ๕๙ ราย ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำ ๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ส่วนใหญ่เกิดจากการลงเล่นน้ำและการจับปลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสภกภัยช่วยแจ้งเตือนประชาชน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุทกภัยในครั้งนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. เรื่องสุขอนามัยในพื้นที่ ประสภกภัย	<p>- เรื่องสุขอนามัยการขับถ่ายของประชาชนที่ประสภกภัยเป็นปัญหาใหญ่ในทุกพื้นที่ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายถุงดำให้มากและเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอความร่วมมือจังหวัดช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. การช่วยเหลือประชาชน ที่เป็นโรคเรื้อรังจากเหตุการณ์ อุทกภัย	<p>- จากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ประชาชนผู้ประสภกภัยเกิดความเครียดจากเหตุการณ์ความสูญเสียและไม่ได้รับการผ่อนคลายหรือดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจลุกลามรุนแรงจนคิดฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกันแก้ไขโดยด่วน จึงขอความร่วมมือจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่ออกบริการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากพบเห็นประชาชนที่มีความเครียดขอให้แจ้งสาธารณสุขจังหวัดทราบโดยด่วน และหากจังหวัดใดมีความต้องการยาชุดรักษาโรคสามารถติดต่อขอรับได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง</p> <p>นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>แก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) เป็นประธานศูนย์ฯ หากท่านมีข้อเสนอหรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๒๕๕๐-๑๙๙๔</p>	
<p>● ข้อราชการของ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจโท อำนาจ อ้นอาตม์งาม) ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ฯ การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย</p>	<p>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รับผิดชอบทรัพย์สินและสิ่งของ อุบัติเหตุบริเวณ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายภารกิจให้ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคและตำรวจนครบาล ซึ่งลงไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัด และในสถานีตำรวจต่างๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๑,๔๕๕ สถานี การปฏิบัติใช้กำลังหลักของตำรวจในพื้นที่ทั้งหมด โดยมีตำรวจนครบาล ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับการดูแลเส้นทางสัญจรในพื้นที่ต่างๆ ใช้กำลังตำรวจทางหลวง นอกจากนี้หากมีการขอกำลังเพิ่มเติมจะส่งตำรวจจากส่วนกลางเข้าสนับสนุน</p> <p>สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้บูรณาการและสนับสนุนงานศูนย์ช่วยเหลือของจังหวัด โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุม สั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>การฟื้นฟูหลังเหตุการณ์น้ำท่วมได้กำหนดมาตรการ เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เช่น หน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ ตำรวจน้ำ กองบินตำรวจ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาและแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สือสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓